

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 27 มกราคม – เมษายน 2561 ประกอบด้วยบทความวิจัย 14 เรื่อง บทความทางวิชาการ 4 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 18 บทความ มีบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ อาทิ บทความวิจัยทางด้านการศึกษ การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ AN INTEGRATIVE MODEL OF CUSTOMER ENGAGEMENT PROCESS: THE EMPIRICAL EVIDENCE OF LARGE COMMERCIAL BANKS IN THAILAND การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร รวมไปถึงบทความวิชาการ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายสากล และบทความอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ซึ่งทุกบทความที่น่าเสนอลงในวารสารฉบับนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (Peer reviewer) ทั้งนี้เพื่อให้ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งกองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธนบุรี สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณภาพ สามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า **“สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”** วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในของความมุ่งมั่นในการดำเนินงานดังกล่าว ขอมีส่วนร่วมในปณิธานการสร้างสังคมด้วยการตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บทความวิชาการได้ทำหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณาจารย์และนักวิชาการนำเสนอบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยท่านสามารถส่งบทความมาที่กองบรรณาธิการหรือส่งผ่านระบบออนไลน์ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งนักวิชาการและผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารฉบับนี้ไม่มากนักน้อย พร้อมกันนี้ทางกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงให้วารสารมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป

ดร.อุไรรัตน์ แยมชุตติ

บรรณาธิการ